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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

สกศ.เห็นปญหามัธยมฯแตยังไมตั้งสํานักใหม 
 
 นายพงศกร อรรณนพพร รมช.ศกึษา ธิการ เปดเผยผลการประชุมสภาการศึกษา (สก
ศ.) วันที่ 23 ก.ค.วา ทีป่ระชุมไดพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาจังหวัด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นําเสนอ ซึ่งที่ประชุมไดมี
การอภิปรายเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศกึษา และคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งที่ประชุมเห็นพองใหมีการแกปญหา
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยเห็นควรใหแยกการบริหารจัดการ
มัธยมศึกษาและประถมศึกษา ที่มีหลักประกันเง่ือนไขความสําเร็จ มีการแกปญหาเปนระบบ 
ขั้นตอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยท่ีประชุมไดมีการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อทําหนาที่
รวบรวมปญหาและเสนอแนวทางการแกไขปญหาใหถูกตองตามกฎหมาย โดยมี ศ.ดร.สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปน
ประธาน  
 
ศ.ดร.สมหวงั กลาววา เรื่องการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด น้ัน ที่ประชุม
ไมไดมีมติใหจัดตั้ง แตหากจะมีการจัดตั้งก็สามารถทําได โดยตองมีการแกไขมาตรา 38 พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเปนมาตรการระยะยาวที่ตองทําศึกษาไปตาม
ขั้นตอน แตในระยะสั้นตองเยียวยาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกอน เชน เรื่องการโยกยาย การ
พัฒนาการมัธยมฯ การจัดสรรงบประมาณ เปนตน ซึ่งเวลานี้ทุกฝายพยายามชวยกันแกไขปญหา 
เพราะไมอยากใหมองวาปฏิรูปการศึกษาไมไดผล ทั้งน้ีมองวาระยะเวลา 30 วันที่ใหคณะทํางาน
ไปศึกษาเชื่อวาจะตองไดแนวทางที่เหมาะสมมาเสนอตอสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาได  
 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กพฐ.) กลาว
วา ที่ประชุมเห็นในหลักการวาการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรมีระบบบรหิารที่แยกจากกัน 
สวนการตั้งสํานักงานเขตพื้นที่ฯมัธยมศึกษา 76 เขต ที่ประชุมยงัไมมีขอสรุป จะตองเปนการ
พิจารณาของคณะทํางานที่จะไปศึกษา เน่ืองจากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องของกฎหมาย  
 
ดาน นายวิทธยา บริบูรณทรัพยประธานสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.) กลาววา สภาการศึกษารบัทราบและยอมรับวาการบริหารมัธยมศึกษามีปญหาที่ตอง
แกไขโดยควรแยกการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ออกจากกนัแตรูปแบบจะ
เปนอยางไรขึ้นอยูกับคณะทํางานที่ตั้งขึ้น. 

 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลนิิวส   ฉบับประจําวันท่ี   24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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